

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปง  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑  
วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปง

ผู้มาประชุม

๑. นายวรพล	สวัสดิพงษ์	ประธานสภา อบต.บ้านแปง
๒. นายวินิจ	บุญพุทธรักษ์	รองประธานสภา อบต.บ้านแปง
๓. นายชัยชาญ	मुखเหลี่ยม	สมาชิก อบต.บ้านแปง ม.๑
๔. นายสถิต	บุญนิธิ	สมาชิก อบต.บ้านแปง ม.๒
๕. นางสาวปวีณวิษฐ์	โตสวัสดิ์	สมาชิก อบต.บ้านแปง ม.๒
๖. นายประเวศ	จำสนอง	สมาชิก อบต.บ้านแปง ม.๓
๗. นางสาวชลดดา	เนื่อทอง	สมาชิก อบต.บ้านแปง ม.๔
๘. นายศักดิ์ดา	สวัสดิพงษ์	สมาชิก อบต.บ้านแปง ม.๔
๙. นายเทพทรุณ	สนิกะวาที	สมาชิก อบต.บ้านแปง ม.๕
๑๐. นายชวลิต	ยศนันท์	สมาชิก อบต.บ้านแปง ม.๖
๑๑. นายเจริญ	วงษ์กำไรทอง	สมาชิก อบต.บ้านแปง ม.๖
๑๒. นายวิธา	ธีระภาพ	เลขานุการสภา อบต.

ผู้ไม่มาประชุม

-

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวดุชนีย์	รองปลัด	รองปลัด อบต.บ้านแปง
๒. นางพีรณช	กลีนแค	หัวหน้าสำนักปลัด
๓. นางเบญจมาภรณ์	บุญพุทธรักษ์	ผู้อำนวยการกองคลัง
๔. นายสัมฤทธิ์	หมอโอสถ	ผู้อำนวยการกองช่าง
๕. นายธีระ	วงษ์นรินทร์	รก.หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ
๖. นางชุตติกาญจน์	บุญคุ้มครอง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๗. นางจารุรัตน์	เจริญไทย	เจ้าหน้าที่ธุรการ
๘. นางสาวสุรางค์	จวงษ์	ผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
๙. นายบุญเกิด	งามเลิศ	นายช่างโยธา
๑๐. นางทิพวรรณ	โมกกาย	พนักงานบันทึกข้อมูล
๑๑. พ.อ.อ.สมเดช	สุขเรืองรอง	รองนายกองค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านแปง

เริ่มประชุมเวลา	๐๙.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ -
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปงสมัย สามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประธานสภาฯ	เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปง สมัย สามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เชิญสมาชิกฯตรวจสอบรายงานฉบับดังกล่าว
สมาชิกหมู่ ๒	ขอแก้ไขหน้า ๑๒ บรรทัดที่ ๓ ค่ะ ตรงเรื่องเงินอุดหนุนเป็นท่านกำนัน โสภาสกุล่าค่ะ ไม่ใช่สมาชิกหมู่ที่ ๒ และบรรทัดที่ ๖ ก็เป็นท่านกำนันกล่าว ไว้เหมือนกันค่ะ ไม่ใช่สมาชิกหมู่ที่ ๒
ประธานสภาฯ	มีใครจะแก้ไขอีกมั้ยครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติรับรองรายงานการประชุมสภา สามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ สมาชิกท่านใด เห็นควรรับรองรายงานการประชุมขอโปรดยกมือ
ที่ประชุม	มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมีมติเป็นเอกฉันท์
ระเบียบวาระที่ ๓	เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ ๓.๑ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งแรก หกเดือนแรก ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ประธานสภาฯ	ขอเชิญ นักวิเคราะห์ฯ

## นักวิเคราะห์ฯ

ในส่วนของแผนติดตามและประเมินผลแผน จะบอกคร่าวๆเกี่ยวกับระเบียบของการติดตามและประเมินผลแผนจากแผนตัวเก่า ฉบับที่หนึ่งได้บอกว่าการติดตามและประเมินผลแผน เราจะมีการติดตามอย่างน้อยหนึ่งปี แต่ในการติดตามแผนฉบับที่สองจะมีการติดตามอย่างน้อยปีละสองครั้ง คือภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี จะอยู่ในข้อที่ ๑๓ (๓) และในการติดตามประเมินผลแผนในปีที่เราจะติดตามในแผนงบประมาณสามปีคือแผนปี ๒๕๖๐ ในการติดตามแผนครั้งนี้เราจะดูจากแผนพัฒนาสามปีของเราและดูจากแผนดำเนินการมาควบคุมในการติดตามออกมาเป็นรูปเล่ม และในส่วนรายละเอียดของแผน จากรูปเล่มที่แจกให้สมาชิกทุกท่านนะคะ ในแผนติดตามของเราเริ่มดูจากหน้าที่ ๕ จะมีทั้งหมด ๕๕ โครงการ ถ้าเทียบกับแผนสามปี แต่จะมีจำนวน ๑ โครงการที่เกินศักยภาพ และเราได้รับการสนับสนุนมาก็คือศูนย์เด็กเล็ก ก็จะเป็น ๕๖ โครงการ ถ้าเทียบออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว จะมีโครงการที่เราดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน ๑๘ โครงการ เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์คือ ๓๒ เปอร์เซ็นต์ แล้วจำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจะมีทั้งหมด ๓๗ โครงการ เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ ๖๖ เปอร์เซ็นต์ อันนี้คือโครงการที่เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ในหน้าที่ ๕ ส่วนในหน้าที่ ๗ เราได้สรุปออกมาเป็นจำนวนโครงการที่เราได้ปฏิบัติทั้งที่ดำเนินการแล้วและยังไม่ได้ดำเนินการ ถ้าเราเปรียบเทียบกับแผนสามปีในยุทธศาสตร์ที่ ๑ ที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานอยู่ในแผนสามปี จะมีทั้งหมด ๑๐ โครงการ ดำเนินการแล้ว ๑ โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ ๙ โครงการ ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจะมีทั้งหมด ๕ โครงการ ซึ่งเรายังไม่ได้ดำเนินการ ส่วนยุทธศาสตร์ที่ ๓ คือการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตจะมีอยู่ในแผนสามปีทั้งหมด ๑๔ โครงการ ดำเนินการแล้ว ๖ โครงการ และโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการจะมีทั้งหมด ๘ โครงการ ส่วนยุทธศาสตร์ที่ ๔ เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อยู่ในแผนทั้งหมด ๗ โครงการ ดำเนินการไปแล้ว ๓ โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ ๔ โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จะอยู่ในแผนทั้งหมด ๘ โครงการ ดำเนินการแล้ว ๓ โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ ๕ โครงการ และยุทธศาสตร์ที่ ๖ เกี่ยวกับการเมือง การบริหารจัดการ ซึ่งอยู่ในแผนสามปี ๑๑ โครงการ ดำเนินการแล้ว ๕ โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ ๖ โครงการ สรุปออกมาก็คือ โครงการที่เราดำเนินการ ๑๘ โครงการ และยังไม่ได้ดำเนินการ ๓๗ โครงการ รวมเป็น ๕๕ โครงการ โดยเปรียบเทียบกับแผนพัฒนาสามปีในปี ๒๕๖๐ ส่วนหน้าที่ ๘ จะเป็นตัวสรุปโครงการ เริ่มตั้งแต่ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จะเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน ก็จะมีโครงการเกี่ยวกับการจัดซื้ออย่างมะตอย ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ตัวนี้เราจะมึงจาก อบต. และก็หน่วยงานอื่น และหนึ่งโครงการที่อธิบายไปคร่าวๆเมื่อสักครู่นี้ ที่เราได้รับการสนับสนุนคือเป็นโครงการที่เกิดศักยภาพที่

เราบรรจุไว้ในแผนและได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปคือโครงสร้างพื้นฐานเราได้ดำเนินการ ๑ โครงการ มีทั้งงบจาก อบต. และงบจากภายนอก มีใครจะสอบถามอะไรในยุทธศาสตร์ที่ ๑ ไหมคะ ส่วนยุทธศาสตร์ที่ ๒ จะเป็นโครงการที่เรายังไม่ได้ดำเนินการใดๆทั้งสิ้น ตรงส่วนที่เรายังไม่ได้ดำเนินการก็จะมีองค์ประกอบส่วนอื่นด้วยว่าในช่วงสามเดือนแรกในการจัดสรรเงินที่จะส่งมาให้ อบต. ตรงส่วนนี้เราอาจจะยังไม่ได้รับการจัดสรร จะเป็นการใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินประจำเกี่ยวกับพวกโครงสร้างพื้นฐาน หรือที่จะต้องใช้เงินนอกตัวนี้เรายังไม่ได้รับการสนับสนุน มันก็เลยดูว่าการดำเนินงานของ อบต. มีเปอร์เซ็นต์ในการดำเนินการน้อย ส่วนยุทธศาสตร์ที่ ๓ เกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ก็จะเกี่ยวกับเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ เอดส์ และก็มีหนึ่งตัวที่เราได้รับการสงเคราะห์จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสิงห์บุรี ส่วนข้อ ๓.๓ เป็นการส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับทางด้านกีฬาและสาธารณสุขจะมีเกี่ยวกับเงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ และข้อ ๓.๔ เกี่ยวกับการดำเนินการโครงการป้องกันการลดอุบัติเหตุ ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ จะมีทั้งหมดที่เราดำเนินการคือ ๖ โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ จะเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเกี่ยวกับการจัดซื้อสารเคมีกำจัดวัชพืช จัดซื้อถังขยะ และโครงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเป็นโครงการที่เราจ่ายเงินจ่ายขาดเงินสะสมมาใช้ในช่วงเดือนตุลาคม ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ ก็จะมีทั้งหมด ๓ โครงการที่เราดำเนินการ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เกี่ยวกับการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เกี่ยวกับการสนับสนุนทางด้านการศึกษาและโครงการอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนอาหารเสริมนม ก็จะเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป ๕.๒ เป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรม จะมีโครงการวันมาฆบูชา ถวายอาลัยพระบรมศพฯ ค่าจ้างเหมาดำเนินการเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ก็จะเป็นงบประมาณของ อบต. ทั้งหมด จะมีทั้งหมด ๓ ยุทธศาสตร์ในยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่วนยุทธศาสตร์ที่ ๖ ก็จะเกี่ยวกับการพัฒนา การเมือง การบริหาร และการจัดการ จะเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน ก็จะมีค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ และเพิ่มประสิทธิภาพของ อบต. เกี่ยวกับการบริหารงานของ อบต. การประชุมคนหมู่บ้าน การอบรมให้ความรู้กับพนักงาน และการปรับปรุงอาคารสถานที่ก็จะเกี่ยวกับการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ จะมีทั้งหมด ๕ โครงการ ในหน้า ๑๔ จะเป็นโครงการที่เรายังไม่ได้ดำเนินการ จะมียุทธศาสตร์ที่ ๑ จะนำโครงการที่เรา ยังไม่ได้ดำเนินการเอามาจ่ายขาดเงินสะสม จะมีโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๖ และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กที่เริ่มจากหน้าบ้านนายประเดิม คงยี่หวา ถึงบริเวณวัดคู และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๓ ถึงหมู่ที่ ๔ ตรงนี้เป็นโครงการที่เราจะนำมาจ่ายขาดเงินสะสมที่ได้มีการประชุมสภาไป ก็จะมีโครงการในยุทธศาสตร์ที่ ๑ ที่เราได้ดำเนินการทั้งหมดก็จะมี ๙ โครงการ ส่วนยุทธศาสตร์ที่ ๒ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ทั้ง ๕

โครงการนี้ยังไม่ได้มีการดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมอาชีพและการสนับสนุนถ่ายทอดเทคโนโลยีและป้ายบอกสถานที่และจัดตั้งศูนย์จำหน่ายสินค้าเรายังไม่ได้ดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่วนยุทธศาสตร์ที่ ๓ จะเกี่ยวกับพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต จะเกี่ยวกับการสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์และการแก้ไขปัญหายาเสพติดและด้านกีฬาจะมี ๘ โครงการ ที่เรายังไม่ได้ดำเนินการเลย ยุทธศาสตร์ที่ ๔ จะเกี่ยวกับการพัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการที่เราจ่ายขาดก็คือก่อสร้างถังเอนกประสงค์พร้อมห้องน้ำบริเวณหน้าวัดจินตตามณี หมู่ที่ ๓ ตัวนี้ตอนประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนในวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ คณะกรรมการได้มีข้อสอบถามเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างถังเอนกประสงค์ว่าได้ก่อสร้างบริเวณตรงไหนหรือตรงจุดไหน แล้วคณะกรรมการได้ท้วงมาว่าเห็นมีการก่อสร้างพื้นที่เต็มแล้ว จึงอยากรู้ว่าสร้างตรงไหน แล้วจะสร้างห้องน้ำประมาณกี่ห้อง เขาดูจากงบประมาณที่ใช้ ๖๓๐,๐๐๐ บาท ตรงนี้คณะกรรมการเขามีการสอบถามค่ะ

ประธานสภาฯ	ถ้าเหตุออกจากของเก่ายังไม่สมควรทำห้องน้ำ
นักวิเคราะห์ฯ	เทจากของเก่าคือเริ่มจากตรงไหนคะ
ประธานสภาฯ	หลังเครื่องออกกำลังกาย
นักวิเคราะห์ฯ	ตรงส่วนนี้ถ้ามีการประชุมคณะติดตามจะประชุมอีกทีคือช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม ดิฉันจะได้ชี้แจงคณะติดตามให้ทราบว่าตรงนี้เป็นยังไงใช้รายละเอียดแบบไหน ทำไมเราถึงใช้งบประมาณจำนวนเยอะ แต่ตรงส่วนนี้ดิฉันก็ได้มีการชี้แจงกับคณะกรรมการติดตามตรงงบประมาณ ๖๓๐,๐๐๐ บาท มันอาจจะขึ้นอยู่กับค่าแพ็คเกจเอพและค่าวัสดุที่ใช้และก็ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องน้ำ แต่ตรงบริเวณที่ก่อสร้างถังเอนกประสงค์ตรงนี้ ดิฉันไม่สามารถที่จะตอบได้ ก็เลยมาสอบถาม ส่วนยุทธศาสตร์ที่ ๕ เป็นยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตรงส่วนนี้ได้มีการสนับสนุนทางด้านการศึกษาก็คืออุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดกิจกรรม และอุดหนุนเกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรม ก็จะมีทั้งหมด ๕ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ส่วนยุทธศาสตร์ที่ ๖ เป็นยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนาการเมือง การบริหาร และการจัดการ จะเกี่ยวกับการติดตั้ง ปรับปรุงเสียงตามสาย สนับสนุนการเลือกตั้ง โครงการ

ก่อสร้างที่ทำการ อบต. และปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะมี ๖ โครงการที่เรา ยังไม่ได้ดำเนินการ

ประธานสภาฯ	มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรมั๊ยครับ
สมาชิกหมู่ ๓	ขออนุญาตท่านประธาน กระผมสมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓ ในขณะที่ทางคณะกรรมการติดตามแผนเคลื่อนไหวยในช่วงงบประมาณปีแรกครึ่งงบประมาณมียุทธศาสตร์หรือยุทธศาสตร์หนึ่งเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการไปแล้ว ๔ โครงการ ขอฝากทางท่านประธานไปถึงท่านผู้บริหารด้วย ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ที่เสี่ยงภัย อีกหนึ่งโครงการคือการขุดลอกคูคลองในตำบลบ้านแปงของเรา เท่าที่ทราบมา ๘ ปี แล้วยังไม่ได้นำดำเนินการอะไรเลย เพราะเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนของเรา ขอฝากไว้ด้วยว่าถ้ามีงบประมาณเมื่อไหร่ก็ช่วยริบดำเนินการให้ด้วย โดยเฉพาะทางฝั่งด้านตะวันออกของตำบลบ้านแปง ส่วนทางด้านตะวันตกในเขตรัศมีของคลองชลประทานก็มีส่วนช่วงในการขุดลอก แต่การเก็บกักน้ำยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ประธานสภาฯ	มีสมาชิกท่านใดจะชี้แจงอีกมั๊ยครับ
สมาชิกหมู่ ๒	ขออนุญาตค่ะ ดิฉันสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ อยากจะสอบถามเรื่องขาตั้งถังขยะที่ดำเนินการไปแล้ว แต่วันที่เข้าประชุมติดตามและประเมินผล ท่านรองปลัดได้ชี้แจงไปแล้วว่าขาตั้งถังขยะยังไม่มา แต่ในนี้เขาบอกว่า ถังขยะ ๕๒ พร้อมขาตั้ง ก็คือทุกถังจะต้องมีขาตั้งทุกจุด
รองปลัดฯ	เป็นขยะแยกประเภทค่ะ จะแยกเป็น ๖ หมู่
ประธานสภาฯ	มีท่านใดสงสัยอะไรมั๊ยครับ ถ้าไม่มีขอขึ้นระเบียบวาระที่ ๔
ที่ประชุม	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔	เรื่องยื่นเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ๔.๑ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
เลขานุการสภาฯ	เรียนท่านประธาน เรียนท่านสมาชิก และทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมนะคะ ที่ขออนุมัติโอนงบประมาณจำนวนทั้งสิ้น ๖ รายการที่เป็นอำนาจของสภา รายการแรกขออนุมัติโอนลด งานบริหารงานคลัง รายการจัดทำแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพย์สินตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท ขออนุมัติโอนลด ๔๒,๐๐๐ บาท เพื่อที่จะไปดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำของ อบต. ๒ ห้อง อีก ๔ รายการต่อไป เนื่องจากกองสวัสดิการฯ มีคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการใช้งานขออนุมัติโอนลดจากรายการรายจ่ายซึ่งให้ได้มาในเรื่องบริการ โอนลดจำนวน ๒๔,๐๐๐ บาท และโอนเพิ่มเพื่อจัดซื้อโน้ตบุ๊กจำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท ตามคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และขออนุมัติโอนลดงบประมาณจากโครงการครอบครัวคุณธรรม ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อโต๊ะขาวเอนกประสงค์ที่ใช้สำหรับการจัดงานต่างๆ จำนวน ๑๐ ตัว จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ขอที่ประชุมพิจารณาครับ

ประธานสภาฯ

มีใครท้วงติงอะไรมั้ยครับ

สมาชิกหมู่ ๓

ขออนุญาตครับ ในเรื่องของการขอโอนมันจะมีรายละเอียดของภาษีแฉ่งว่า ในเรื่องของการขับเคลื่อน ซึ่งตรงนี้สมาชิกไม่มีรายละเอียดที่จะดู น่าจะมีการแนบเอกสารมาให้ทางสมาชิกได้รับทราบด้วย เพราะถ้ามาชี้แจงแบบนี้ มันก็เหมือนกับว่าต้องยินยอมในการอนุมัติให้ ครั้งต่อไปขอให้มีการละเอียดมากกว่านี้

ประธานสภาฯ

ต้องขออภัยนะครับ พอดีว่าเรานำเอกสารมาให้ไม่ทัน เพราะท่านปลัดได้แจ้งกับประธานแล้วว่าขอชี้แจงแบบนี้ เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ถ้าใครเห็นด้วยขอให้ยกมือครับ

ที่ประชุม

รับทราบ และอนุมัติ โดยมีการออกเสียงดังต่อไปนี้  
เห็นชอบ ๑๐ เสียง  
ไม่เห็นชอบ ๑ เสียง

ประธานสภาฯ

๔.๒ พิจารณาอนุมัติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปง จำนวน ๒ เรื่อง  
๑. การควบคุมเหตุรำคาญ  
๒. การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

รองนายกฯ

กระผมรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปง ร่างทั้งสองร่างนี้ทาง อบต. ยังไม่เคยใช้มาก่อนเลย และมันเป็นร่างที่เป็นเครื่องมือให้ทางฝ่าย

บริหาร เจ้าหน้าที่ ได้ปฏิบัติ เพราะถ้าไม่มีข้อบัญญัติหรือกฎหมายขึ้นมา  
รองรับ เราก็จะควบคุมดูแลทุกข์สุขของประชาชนในตำบลบ้านแปงไม่ได้  
ขอเชิญท่านสมาชิกได้พิจารณาร่างทั้งสองร่างนะครับ

เลขานุการสภาฯ	ตามที่ท่านรองนายก อบต. บ้านแปง ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านนายกมา ชี้แจงแถลงขออนุมัติร่างทั้งสองตัว ข้อบังคับการประชุมสภาที่เกี่ยวกับวาระ นี้กำหนดไว้ว่า ร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาที่เสนอที่ประชุมสภาต้อง พิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด ก็ได้ ในที่พิจารณาสามวาระรวด ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาจำนวนไม่ น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวด การพิจารณาวาระที่ สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ ประธานในที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในการพิจารณา ญัตติร่างข้อบัญญัติวาระที่ ๑ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นปรึกษาในหลักการ ของร่างข้อบัญญัติ และลงมติว่าจะรับหลักการของร่างข้อบัญญัติหรือไม่ หากมีสมาชิกสภาท้องถิ่นประสงค์จะอภิปราย ห้ามไม่ให้ลงมติก่อนที่สมาชิก สภาท้องถิ่นได้อภิปรายในเรื่องนั้น ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ ๒ กรณีการพิจารณาสามวาระรวด ผู้แปรญัตติจะเสนอคำแปรญัตติด้วยวาจา ก็ได้ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่ ๒ ให้ที่ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อ เฉพาะข้อที่มีการแปรญัตติ หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น การ พิจารณาวาระที่ ๓ ไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ มีการอภิปราย นี่คือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ
ประธานสภาฯ	ขอมติที่ประชุมครับ ท่านใดเห็นควรให้พิจารณา ๓ วาระรวดโปรดยกมือ
ที่ประชุม	มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ให้พิจารณา ๓ วาระรวด
เลขานุการสภาฯ	ในการประชุมสามวาระรวด ในวาระที่ ๑ ร่างฯ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ
ประธานสภาฯ	สมาชิกท่านใดเห็นด้วยในหลักการของร่างฯ ดังกล่าวครับ ขอให้ยกมือขึ้น ครับ
ที่ประชุม	มีมติเห็นชอบในหลักการของร่างฯ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์



เลขานุการสภาฯ	กรณีพิจารณาสามวาระรวดซึ่งที่ประชุมอนุมัติแล้วก็ให้สภาเป็นกรรมการ แปรญัตติเต็มสภาโดยมีท่านประธานสภาเป็นกรรมการคณะกรรมการแปร ญัตติเกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งแวดล้อม
ประธานสภาฯ	ท่านใดจะมีการแปรญัตติหรือแก้ไขเพิ่มเติมมั้ยครับ
ที่ประชุม	ไม่มีขอแปรญัตติ
เลขานุการสภาฯ	ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่ ๒ กรณีไม่มีการขอแปรญัตติจึงไม่มีประเด็น ต้องอภิปราย
ประธานสภาฯ	ขอมติที่ประชุมครับ ท่านใดเห็นชอบให้คงร่างเดิมโปรดยกมือขึ้น
ที่ประชุม	มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงร่างเดิม
ประธานสภาฯ	ต่อไปเป็นการพิจารณาวาระที่ ๓ ให้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย ท่านใดเห็น ควรให้ร่างฯดังกล่าวมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไปขอโปรดยกมือขึ้น
ที่ประชุม	มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ร่างฯเรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมี ผลบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป
ประธานสภาฯ	ต่อไปพิจารณาร่างฯเรื่องเหตุรำคาญ ขอเชิญที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ มีท่านใดขออภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติ ท่านใดเห็น ชอบในหลักการแห่งร่างฯเรื่องเหตุรำคาญขอโปรดยกมือขึ้น
ที่ประชุม	มีมติเห็นชอบในหลักการแห่งร่างฯโดยมีมติเป็นเอกฉันท์

- ประธานสภาฯ เมื่อเป็นการพิจารณา ๓ วาระรวด ที่ประชุมสภาฯจึงเป็นกรรมการแปร  
ญัตติเต็มสภา มีกรรมการท่านใดขอแปรญัตติในร่างฯเรื่องเหตุน้ำท่วม  
หรือไม่
- ที่ประชุม ไม่มีขอแปรญัตติ
- ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๒
- เลขานุการสภาฯ กรณีไม่มีการขอแปรญัตติจึงไม่มีประเด็นต้องอภิปราย
- ประธานสภาฯ ขอมติที่ประชุมครับ ท่านใดเห็นชอบให้คงร่างเดิมโปรดยกมือขึ้น
- ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงร่างเดิม
- ประธานสภาฯ ต่อไปเป็นการพิจารณาในวาระที่ ๓ ให้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมาย ท่านใดเห็น  
ควรให้ร่างฯดังกล่าวมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไปขอโปรดยกมือขึ้น
- ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ร่างฯเรื่องเหตุน้ำท่วมมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง อื่นๆ**
- ส.อบต.ม.๓ สอบถามเรื่องการจัดงานโครงการสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๐ ว่าจะมีการจัด  
งานหรือไม่ และถ้ามี จะดำเนินการอย่างไรบ้าง
- นักวิชาการศึกษา ขอชี้แจงว่าสงกรานต์ปีนี้ทาง อบต.บ้านเป้งยังคงจัดเหมือนเดิมนะครับ โดย  
ทางวัดจินตามณี จะแห่ผ้าป่าในเวลา ๑๐.๐๐ น. จากนั้นเมื่อขบวนผ้าป่ามาถึงวัดจินตามณี ก็จะมี  
การละเล่นพื้นบ้านของผู้สูงอายุ ซึ่งทาง อบต. ก็จะมีของรางวัลที่จะจัดมาให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ก็  
คือ ผ้าเช็ดตัว จากนั้นเวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นการร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  
เวลา ๑๓.๐๐ น. ก็จะเป็นการให้ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพการ สุขภาพใจ และการดำเนิน  
ชีวิตประจำวันให้มีความสุข จากวิทยากร เมื่อจบการบรรยายแล้วก็จะเริ่มกิจกรรม รดน้ำขอพร  
ผู้สูงอายุ และสรงน้ำพระ สวดท้ายก็จะเป็นการมอบของรางวัลให้กับผู้สูงอายุที่เป็นผู้ชนะในการละเล่น  
พื้นบ้าน และเมื่อมอบของรางวัลเสร็จสิ้นก็จะเป็นการจบงานครับ
- ส.อบต.ม.๓ ขอบคุนครับ
- ประธานสภาฯ หากไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอื่น ผมขอปิดประชุมเพียงเท่านี้ ขอคุนครับ

ลงชื่อ     วิชา  ธีระภาพ             ผู้จัดรายงานการประชุม  
              (นายวิชา  ธีระภาพ )  
              เลขานุการสภาฯ อบต.บ้านแปง

ลงชื่อ     วรพล  สวัสดิพงษ์             ผู้ตรวจรายงาน  
              (นายวรพล  สวัสดิพงษ์)  
              ประธานสภาฯ อบต.บ้านแปง